
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 1 

วันที่  6  มิถุนายน  2565  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

********************** 
ผู้มาประชุม 

1. นายพร้อม  สุริฉาย   ประธาน สภา อบต. 
2. นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภา อบต. 
3. นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  สมาชิกสภา อบต.ม.2 
4. นายปัญญา  นาหัวหนอง  สมาชิกสภา อบต.ม.3 
5. นายศุภกิจ  พละสาร  สมาชิกสภา อบต.ม.4 
6. นายสมบัติ  นาสมจิตต์  สมาชิกสภา อบต.ม.5 
7. นายชลายุทธ์  ทองดี  สมาชิกสภา อบต.ม.6 
8. นางบุญลือ  วิชาชัย  เลขานุการสภา อบต. 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายค าพอง  พรรณขาม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. พันจ่าเอกชาญชัย  ดอนภิรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
4. จ่าเอกคมสันต์  นันทะเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
5. นางสาววรันธร  นาจ ารัส  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
 
  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง อ่านประกาศอ าเภอฆ้องชัย  เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  
1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  ขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เพื่อพิจารณาเห็นชอบการขอใช้
และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหินแห่ เพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่ากลาง และพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 เพ่ือ
ด าเนินการตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
               /อาศัยอ านาจ.............  
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  6  (พ.ศ. 2552) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2554  ข้อ  36 (3) นายอ าเภอฆ้องชัย  จึงก าหนดเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่  
6  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับ 
   เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง ตามโครงการสนับสนุนกองทุน 
   พัฒนาบทบาทสตรีต าบลเหล่ากลาง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาท 
   สตรีต าบลเหล่ากลางเพื่อด าเนินการ  ส่งเสริมและพัฒนาสตรีต าบลเหล่ากลาง  ตาม 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จ านวน 35,000  
   บาท  กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีจึงจะจัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม ในระหว่าง   
   วันที่  8-9  มิถุนายน  2565  โดยจะขอใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลเหล่ากลาง  โยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  55 คน  จึงขอเชิญท่านนาก อบต. 
   เป็นประธานเปิดการอบรม และขอเชิญท่าน รองนายก อบต. ท่านเลขานุการนายก  
   อบต. และท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี ้
   ด้วย   
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   -การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
ที่ประชุม  -มีมติรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบเพ่ือขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนน

หินแห่  
/ประธาน............ 
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ประธานสภาฯ  - ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง ได้เสนอญัตติเพ่ือขอใช้และถอน 
   สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหินแห่ขอให้ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ 
   ประชุม 
นายก อบต.  -เกี่ยวกับรายละเอียดการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหินแห่ 

 ขอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 

ปลัด อบต.  -สืบเนื่องจาก อบต.เหล่ากลาง ได้รับรายงานจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหนอง 
   เรื่องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช ารุด  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ได้ออกไปส ารวจพื้นที่ ได้พบว่าโครงสร้างตัวอาคารช ารุดมาก ไม่สามารถซ่อมแซมได้  
   จึงได้ประสานกับทางจังหวัด เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากกรม 
   ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี 2565 ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 
   เล็ก  ซึ่งในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ต้องมีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นจาก 
   ประชาชนในพ้ืนทีใ่นการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหินแห่เพื่อ 
   ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก่อน จึงจะ 

 สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารได้ เนื่องจากเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภท 
 พลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ที่ 5 ต าบลเหล่ากลาง  อ าเภอ 

ฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อท่ี  3  ไร่  3  งาน  99  ตาราง อยู่ใน 
ความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย  ตามหนังสือส าคัญที่หลวง  เลขท่ี 11293  
ออกให้  ณ  วันที่  17  มกราคม  2523  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  จึงขอเสนอญัตติ 
เพ่ือขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหินแห่ต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเหล่ากลาง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติเพ่ือขอใช้และถอนสภาพ 
   ที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหินแห่แล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยหรืออยาก 
   เพ่ิมเติมหรือไม่  
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะ 
   ประโยชน์ 
ปลัด อบต.  -ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ดินแปลงนี้เป็นพ้ืนที่ นสล. 
   เป็นที่สาธารณะประโยชน์  ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  การที่ อบต.จะขอใช้เพ่ือ 
 

/ก่อสร้าง.......... 
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   ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใช้เป็นตลาด เป็นการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ 
   จากการให้พลเมืองใช้ร่วมกัน ขอถอนสภาพที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์โดย อบต.เหล่า 
   กลาง ใช้ เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใช้เป็นตลาดตามแผนผังการใช้ 
   พ้ืนที่  
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้และถอนสภาพที่ดิน 
   สาธารณประโยชน์โนนหินแห่ ไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิกจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ รอ 
   ประมาณ 3  นาที  เมื่อไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมเห็นชอบเพื่อขอใช้ 
   และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนหินแห่ 
มติที่ประชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7  เสียง  มติเป็นเอกฉันท ์ 
 

5.2เรื่องพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลางเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
   ค าชี้แจงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565 รายละเอียดขอ 
   เชิญท่านนายกได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 
นายก อบต.  -รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ 
   ประจ าปี  พ.ศ. 2565 ขอมอบให้ท่านรองปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจง 
รองปลัด อบต.  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 พ.ศ. 2563  ข้อ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ 
ลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณงาน คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นให้ความเป็นชอบนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง จึงขอ 
เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2565 หน้า  74  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดอน 
กลาง  หมู่ที่  5  จ านวน  59,800  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กดอนกลาง  หมู่ที่  5  ปริมาณงาน  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  35  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กดอนกลาง  หมู่ที่  5  ปริมาณงาน  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว   
35  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร มาเสนอต่อที่ประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ีท่านรองปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   งบประมาณข้อบัญญัติ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น มีท่านสมาชิก 
   จะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
    

/นายสมบัติ........... 
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นายสมบัติ  นาสมจิตต์  ส.อบต.ม.5 -จากโครงการตามข้อบัญญัติฯ ไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้วไม่สามารถ 
   ด าเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้างโครงการฯดังกล่าว 
ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  รอประมาณ 3 นาที เมื่อไม่ 
   มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
   ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
มตทิีป่ระชุม                 - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  7   เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสมบัติ  นาสมจิตต์  ส.อบต.ม.5 -ได้รับการร้องทุกข์จากนายสุพรรณ  ทองดี  เนื่องจากทาง อบต. 
   ได้ไปปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตลาดโนนหินแห่มีการวางท่อระบายน้ าไปบริเวณที่นา ท าให้ 
   น้ าท่วมที่นาจึงอยากให้ทางอบต.ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วย 
   -ปัญหาถนนเส้นรอบหมู่บ้าน ของบ้านหัวโนนเปลือยเส้นบ้านนางจันทร์  มีน้ าท่วมขัง 
   ตลอดไม่มีทางระบายน้ า อยากให้มีการขุดร่องเพ่ือระบายน้ า 
เลขานุการนายก อบต. -ตามท่ีได้มาแจ้งประสานด้วยวาจาเรื่องไฟฟ้า ของบ้านหัวหนองช ารุด จ านวน  19 

  จุด ตอนนี้ได้แจ้งช่างไฟฟ้า ได้ด าเนินการหรือยัง 
นายชลายุทธ์  ทองดี ส.อบต.ม.6 -ได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านเรื่องการเทสิ่งปฏิกูลของรถดูดสิ่งปฏิกูล

บริเวณเส้นทางบ้านหัวหนอง-โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา  
นายก อบต.  -รถดูดสิ่งปฏิกูลเขามาต่อสัญญากับ อบต.เหล่ากลางแล้ว แต่ทางอบต.ก็ไม่ได้หาที่ทิ้ง 
   ให้ สถานที่ท้ิงให้ทางผู้ประกอบการหาเอง ถ้ามีชาวบ้านร้องทุกข์มาก็จะด าเนินการ 
   ประสานผู้ประกอบการห้ามไม่ให้ทิ้งในพ้ืนที่ต าบล 
รองประธานสภาฯ -เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า ถ้าหมู่บ้านไหนมีความเดือดร้อนมาก ก็ให้ด าเนินการซ่อมก่อน 
   ได้ ไม่ต้องตามคิว บางครั้งต้องพิจารณาตามความเดือดร้อนด้วย 
   -เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับตอนนี้ด าเนินการถึงไหน 
ประธานสภาฯ  -ทาง อบต.ได้ส่งเรื่องไปแล้ว ทางช่างไฟฟ้าได้ออกมาประมาณการราคาแล้วแต่ยัง 
   ไม่ได้ส่งหนังสือประมาณการราคามาให้  
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 –แจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่แจ้งเข้ามาเรื่องการตัดต้นไม้ อบต.ได้ 
   ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้แจ้งประสานผู้เสนอโครงการ จึงท าให้แก้ปัญหาไม่ถูกจุดตัด 
   กิ่งไม้ไม่ถูกก่ิง ที่ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนและได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านเรื่องการ 
   ขุดลอกคลองสายกุดหล่ม-กุดวังซอ งบประมาณ ของ อบจ. ผู้รับเหมาได้ทิ้งดินใส่ที่ 
   นาชาวบ้านเป็นระยะทาง  200   เมตร จึงท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน  
 

/ประธานสภา.............. 
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ประธานสภาฯ  -จะด าเนินการประสานไปยัง ท่าน ส.อบจ.เพ่ือหาทางแก้ไข เพราะเป็นโครงการของ 
   ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการ 
  

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
   และท่านเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่านทีท่ าให้การประชุมสภาฯ   ในวันนี้เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย และขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  สมัยวิสามัญ   
   สมัยที่  1  ประจ าปี  2565  
 

ปิดประชุม  เวลา  12.00 น 
      
        
ลงชื่อ บุญลือ  วิชาชัย      ผู้จดรายงานฯ                ลงชื่อ  พร้อม    สุริฉาย     ผู้ตรวจสอบรายงานฯ 
         (นางบุญลือ  วิชาชัย)                        (นายพร้อม    สุริฉาย)   
     เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง                            ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง 
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